

มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่ออกมาใช้บังคับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19

รวบรวมโดย สอท. ณ กรุงริยาด ข้อมูล ณ **เช้าวันที่ 16 มี.ค. 2563**

- หมายเหตุ :**
- ทางกาซาอุดีฯ ประกาศว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วทั้งสิ้น **118 ราย** เป็นคนซาอุดีฯ 60 ราย คนอียิปต์ 48 ราย คนบาห์เรน 2 ราย คนสหรัฐฯ 2 ราย คนบังกลาเทศ 1 ราย คนฝรั่งเศส 1 ราย คนเลบานอน 1 ราย คนอินโดนีเซีย 1 ราย คนฟิลิปปินส์ 1 ราย คนสเปน 1 ราย
 - : ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านหรืออิรัก หรือติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากอิหร่าน และเป็นคนอียิปต์ที่เดินทางมาจากอียิปต์ แต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน
 - : ผู้ป่วยส่วนใหญ่กำลังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในมณฑลตะวันออก (Eastern Region) เมืองมักกะห์ และกรุงริยาด
 - : มีผู้หายป่วยแล้ว 3 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
 - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางการซาอุดีฯ จัดไว้สำหรับให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 คือ หมายเลข **937**
 - ประเทศสมาชิก GCC ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ (นอกจากซาอุดีฯ) คือ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ยูเออี

ทางการซาอุดีฯ ระบุเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 11.00น.

*** ประเทศที่ซาอุดีฯ มีมาตรการห้ามการเดินทาง (travel ban) 50 ประเทศ (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนแล้ว)**

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

บาห์เรน อียิปต์ อิรัก คูเวต เลบานอน โอมาน ซีเรีย ตุรกี ยูเออี

เอเชีย

จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา

แอฟริกา

จิบูตี เจริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา โซมาเลีย เซาท์ซูดาน ซูดาน

ยุโรป

ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไชปรัส เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์

มาตรการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออก ของคนซาอุดีฯ และพาหนะซาอุดีฯ รวมถึงผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ	เตือนคนซาอุดีฯ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไป สิงคโปร์	- ประกาศ 19 ก.พ. 2563 (สร. ซาอุดีฯ)
	เตือนคนซาอุดีฯ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไป ญี่ปุ่น	- ประกาศ 25 ก.พ. 2563 (สร. ซาอุดีฯ)
	คนซาอุดีฯ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ จากประเทศสมาชิก GCC ต้องแจ้งที่ด่าน ตม. ด้วยหากได้เดินทางไปประเทศอื่นนอก GCC ในระยะเวลา 14 วัน	- แดลงข่าว 3 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)
	ห้ามคนซาอุดีฯ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ เดินทางไป 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) (ให้เวลาคนซาอุดีฯ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ที่กำลังอยู่ในประเทศที่ทางการซาอุดีฯ ห้ามเดินทางนี้ เดินทางกลับซาอุดีฯ ภายใน 72 ชม.)	- ประกาศ 9 มี.ค. 2563 และ 11 มี.ค. 2563 รวม 3 ครั้ง (มท. ซาอุดีฯ)
	ระงับการเดินทางทางอากาศและทางทะเล ระหว่างซาอุดีฯ กับ 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) (ยกเว้นในกรณีของการอพยพ การขนส่งสินค้า และการค้า)	
	ให้ผู้ที่พักเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ติดต่อ สร. ซาอุดีฯ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 937	- ประกาศ 11 มี.ค. 2563 (สร. ซาอุดีฯ)
	ปิดด่านพรมแดนทางบกระหว่างซาอุดีฯ กับจอร์แดน (ยกเว้นการขนส่งสินค้าและการค้า)	- ประกาศ 11 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)
	ระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.	- ประกาศ 14 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)
	คนทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 ต้องกักกันตัวเองที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน	- ประกาศ 14 มี.ค. 2563 (สร. ซาอุดีฯ)

มาตรการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าซาอุดีฯ ของคนต่างชาติ คนซาอุดีฯ และพาหนะต่างๆ	ระเบียบการอนุญาตให้เดินทางเข้าเพื่อไปแสวงบุญ/ทำพิธีฮัจญ์ (ทุกสัญชาติ) และระเบียบการอนุญาตให้เข้าไปเยือน Prophet's Mosque ที่เมืองมะดีนะห์ [มาตรการชั่วคราว]	- ประกาศ 27 ก.พ. 2563 (เป็นการประกาศของ กต. ซาอุดีฯ เกี่ยวกับ COVID-19 ครั้งแรก)
	ระเบียบการอนุญาตให้เดินทางเข้าโดย Tourist Visa สำหรับคนที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 [มาตรการชั่วคราว]	- มท. ซาอุดีฯ ประกาศเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 ระเบียบการอนุญาตให้คนซาอุดีฯ
	ระเบียบการอนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวแทนหนังสือเดินทางในการเดินทาง เข้า - ออกซาอุดีฯ (เฉพาะประเทศสมาชิก GCC) (ยกเว้นคนชาติ GCC ที่จะกลับประเทศตัวเองหลังจากที่เข้าซาอุดีฯ โดยใช้บัตรประจำตัวก่อนหน้า)	และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ทำพิธีฮัจญ์และเยือน Prophet's Mosque เป็นการชั่วคราว เช่นเดียวกับคนจากต่างประเทศด้วย
	ระเบียบการอนุญาตให้เดินทางเข้าโดย Tourist Visa สำหรับคนที่เดินทางจาก จีน ไต้หวัน ฮองกง อิหร่าน อิตาลี เกาหลีใต้ มาเก๊า ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิรัก ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย เลบานอน ซีเรีย เยเมน อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน โซมาเลีย เวียดนาม	- เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มเติมของสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดีฯ (GACA) ที่แจ้งต่อสายการบินต่างๆ เมื่อ 27 ก.พ. 2563
	ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้เดินทางไป จีน ไต้หวัน ฮองกง อิหร่าน อิตาลี เกาหลีใต้ มาเก๊า ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เข้าซาอุดีฯ	
	ผู้มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปพำนักนอกประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นเวลา 14 วันก่อนเข้าซาอุดีฯ จะได้รับอนุญาตให้เข้าซาอุดีฯ แต่อาจถูกตรวจร่างกาย และอาจถูกกักตัว 14 วัน หากสงสัยว่าอาจติดเชื้อ	- เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มเติมของสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดีฯ (GACA) ที่แจ้งต่อสายการบินต่างๆ เมื่อ 27 ก.พ. 2563
	ระเบียบการอนุญาตให้เดินทางเข้าเพื่อไปเยือน (visit visa) (ทุกสัญชาติ) (นอกเหนือจากที่ระเบียบการอนุญาตให้เดินทางเข้าเพื่อไปแสวงบุญ/ทำพิธีฮัจญ์)	- เอกสารเวียน ไม่ลงวันที่ ของ Jawazat (หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจคนเข้าเมือง)
	ห้ามคนชาติของประเทศสมาชิก GCC และคนต่างชาติจากประเทศสมาชิก GCC เข้าซาอุดีฯ หากไม่ได้พำนักอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศ GCC นั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (และต้องไม่มีอาการที่สงสัยได้ว่าติดเชื้อ COVID-19 จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าซาอุดีฯ)	- แดลงข่าว 3 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)

มาตรการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้า ซาอุดีฯ ของคนต่างชาติ คนซาอุดีฯ และพาทนต่างๆ (ต่อ)	การเดินทางเข้าซาอุดีฯ ทางบก จากยูเออี คูเวต และบาห์เรน ให้เข้าเฉพาะพาทน เชิงพาณิชย์เท่านั้น	- ประกาศ 6 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ) (อาจมีกรณีที่ได้รับการยกเว้น คือกรณี ทางมนุษยธรรม หรือความจำเป็นทางสังคม อื่นๆ)
	ผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตามรายชื่อ ประเทศที่ สธ. ซาอุดีฯ กำหนด) จะต้องแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 ที่ออกภายใน 24 ชม. ก่อนการเดินทาง ตอนเช็คอินที่ท่าอากาศยาน ต้นทาง โดย สอท. ซาอุดีฯ ในประเทศต่างๆ เป็นผู้ประกาศรายชื่อโรงพยาบาล/สถาบัน ในแต่ละประเทศที่ได้รับการรับรอง (accredited) ให้ออกหนังสือดังกล่าวได้	
	ผู้ที่เดินทางไป อิตาลี เกาหลีใต้ อียิปต์ หรือ เลบานอน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องกักกันตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับ	- ประกาศ 7 มี.ค. 2563 (สธ. ซาอุดีฯ)
	ระงับการเดินทางทางอากาศและทางทะเล ระหว่างซาอุดีฯ กับ 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) (ยกเว้นในกรณีของการอพยพ การขนส่งสินค้า และการค้า)	- ประกาศ 9 มี.ค. 2563 และ 11 มี.ค. 2563 รวม 3 ครั้ง (มท. ซาอุดีฯ)
	ห้ามคนต่างชาติที่เดินทางไป 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า เข้าซาอุดีฯ (ยกเว้นคนฟิลิปปินส์ และคนอินเดีย ที่ทำงาน ด้านสาธารณสุขในซาอุดีฯ)	
	ให้ผู้ที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ ซึ่งเพิ่งไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ติดต่อ สธ. ซาอุดีฯ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 937	- ประกาศ 11 มี.ค. 2563 (สธ. ซาอุดีฯ)
	ปิดด่านพรมแดนทางบกระหว่างซาอุดีฯ กับจอร์แดน (ยกเว้นการขนส่งสินค้าและการค้า)	- ประกาศ 11 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)
	ระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.	- ประกาศ 14 มี.ค. 2563 (มท. ซาอุดีฯ)
คนทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 ต้องกักกันตัวเอง ที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน	- ประกาศ 14 มี.ค. 2563 (สธ. ซาอุดีฯ)	

สรุป : มาตรการของทางการซาอุดีฯ ที่คนไทย/ประเทศไทยได้รับผลกระทบ (นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของ COVID-19)

คนไทยที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ (รวมถึงผู้ที่มีวีซ่าทำงานในซาอุดีฯ)

**** ทางการซาอุดีฯ ระบุเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.**

1. ห้ามเดินทางไป 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไป ญี่ปุ่น
2. หากออกจากซาอุดีฯ และจะเดินทางกลับเข้าซาอุดีฯ จากประเทศไทย หรือจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ อาจต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเรื่องสุขภาพ โดยต้องระบุว่าเคยติดต่อกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ และต้องระบุประวัติการเดินทาง ซึ่งเมื่อเดินทางถึงซาอุดีฯ ก็อาจถูกตรวจร่างกาย โดยในกรณีที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ COVID-19 ก็อาจถูกกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของสายการบินที่ต้นทาง และระหว่างการเดินทางเปลี่ยนเครื่อง (transit/transfer) อาจแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบกับสายการบินล่วงหน้า และเผื่อเวลาในการเดินทางไปเช็คอินมากกว่าปกติ
: รอยืนยัน ว่ามาตรการเรื่องผู้ที่จะเดินทางเข้าซาอุดีฯ จากประเทศที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ต้องแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 ที่ออกภายใน 24 ชม. ก่อนการเดินทาง ตอนเช็คอินที่ท่าอากาศยานต้นทาง ที่ทางการซาอุดีฯ ประกาศเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 นั้น ครอบคลุมถึงผู้เดินทางจากประเทศไทย และรวมถึงผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ อยู่แล้ว หรือไม่
3. หากเคยเดินทางไป อิตาลี เกาหลีใต้ อียิปต์ หรือ เลบานอน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องกักกันตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับ
4. ทางการซาอุดีฯ ห้ามคนต่างชาติที่เดินทางไป 50 ประเทศ* (+ อิหร่าน ที่ห้ามก่อนหน้านี้แล้ว) ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า เข้าซาอุดีฯ (และระงับการเดินทางทางอากาศและทางทะเล ระหว่างซาอุดีฯ กับทั้ง 51 ประเทศนี้)

5. คนทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 ต้องกักกันตัวเองที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน

คนไทยทั่วไป

1. ทางการซาอุดีฯ ระบุการอนุญาตให้คนทุกสัญชาติเดินทางเข้าซาอุดีฯ เพื่อไปแสวงบุญ/ทำพิธีฮัจญ์ และระบุการอนุญาตให้เข้าไปเยือน Prophet's Mosque ที่เมืองมะดีนะห์ (คนซาอุดีฯ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ก็ถูกระงับด้วยแล้วเช่นกัน)
2. ผู้ที่ได้รับ Visit visa เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือเข้าร่วมการประชุมในซาอุดีฯ ก็อาจไม่ได้รับอนุญาตจากสายการบินให้ขึ้นเครื่องบินไปซาอุดีฯ (ทางการซาอุดีฯ ยังไม่ออก Tourist Visa ให้คนไทยตั้งแต่ที่ซาอุดีฯ เริ่มมี Tourist Visa เมื่อเดือน ก.ย. 2562)

ประเทศไทย

ทางการซาอุดีฯ เตือนคนซาอุดีฯ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศ